

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Cẩm Châu, ngày tháng 08 năm 2022

V/v: Đề nghị đầu nguồn nước từ nhà máy cấp nước sạch xã Cẩm Vân để thực hiện Dự án cấp nước sạch tập trung xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa.

Căn cứ Nghị Quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND xã Cẩm Châu về việc phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Hiện nay UBND xã Cẩm Châu đang đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong đó có việc đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch cho xã Cẩm Châu. Việc đầu tư xây dựng một nhà máy cấp nước sạch riêng biệt để cấp nước cho người dân trên địa bàn xã là rất lớn, trong khi đó nguồn ngân sách để triển khai thực hiện còn hạn chế. Mặt khác, xã Cẩm Châu có vị trí địa lý giáp với xã Cẩm Tâm, đây là xã đã được cấp nước sạch từ dự án cấp nước sạch cho 03 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định và nhà máy đang được UBND tỉnh giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa quản lý, khai thác. Để tiết kiệm chi phí đầu tư cho việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn xã cũng như đảm bảo sớm cho người dân trên địa bàn xã được tiếp cận, sử dụng nước sạch, đề nghị Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa xem xét, kiểm tra công suất của nhà máy cấp nước sạch cho 03 xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định để đầu nguồn từ tuyến ống đã được đầu tư trên địa bàn xã Cẩm Tâm để cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn xã Cẩm Châu sau khi công trình hệ thống cấp nước sạch cho xã Cẩm Châu được đầu tư xây dựng hoàn thành.

UBND xã Cẩm Châu kính đề nghị Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa quan tâm, xem xét kiểm tra và sớm có văn bản phản hồi để xã có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Quách Văn Mạnh